



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2551 หน้า 29

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ใด <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## คอลัมน์ แวดวงราชภัฏ

...แวดวงราชภัฏ เห็นด้วยกับแนวคิดของ ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดี มศว เรื่อง การผลิตครู 5 ปี ทุกสถาบันที่ร่วมโครงการในรุ่นที่ 1 ควรสรุปจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเอง แล้วนำมาพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ไม่ควรยึดติดตนเองมากเกินไปไม่มีประโยชน์ เพราะแต่ละแห่งที่ผลิต นักศึกษาออกไปฝึกสอนย่อมมีความหลากหลาย

...ขอชะแว็บเข้าเรื่องโพล ของ ม.ราชภัฏสวนดุสิต สะท้อนความคิดเห็นของผู้คน จากทุกสาขาอาชีพใน 18 จังหวัดทั่วประเทศ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ คนดัง ระบุเหตุการณ์ที่ประชาชนหนักใจ กลัวว่าบ้านเมืองจะวุ่นวาย อันตบสูงสุด คือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไปปลิวโจมตีประธานองคมนตรี การรวมตัวของกลุ่มพันธมิตร และการโจมตีกันระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้าน ตามลำดับ แหม น่าจะมีเรื่องค่าเล่าเรียนบ้างจะดี

...อยากฟังเสียงจากม.ราชภัฏทั่วประเทศ 40 แห่ง รวมพลังทำโพลเกี่ยวกับแก้ไขรัฐธรรมนูญกับปากท้องของประชาชน ะไรมาก่อน เหมือน ดร.นพตล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยเอแบคโพล ม.อัสสัมชัญ ทำโพลสำรวจล่าสุดปีเดียว อย่างน้อย สถานภาพความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น อยู่ใกล้ชิดกับกับชาวบ้าน จะได้รับความคิดออกมาให้ได้รับรู้ รับซึ่งทำเสียก่อนที่จะไปสั่ง จะขาดความน่าเชื่อถือ ดูไม่ขลัง

...รุ่นนัก ร่อนนัก ไปทะเลกันดีกว่า ไปให้กำลังใจ ประธาน แสงไฟบุญย์ อจ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏรำไพพรรณี ผู้ที่รักหลงไหลความงามใต้ท้องทะเล กว่า 10 ปีที่ทุ่มเทศึกษาค้นคว้าเพาะเลี้ยงปะการังเขากวาง ด้วยท่อพีวีซีเป็นคนแรกของโลก บริเวณหาดแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี วันนี้ชื่นใจในความสำเร็จ ทั้งนักท่องเที่ยว นักศึกษา เยาวชนอาสาสมัคร เข้ามามีส่วนร่วมเครือข่ายมากมาย

...ไปกลางสังข์เงิน จาก ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ที่ ผศ.เกษม บุญรัมย์ อธิการบดี แอบปลื้มกับความสำเร็จ ภายใต้การกำกับดูแล ของ ผศ.ไพฑูริย์ อัดตะไพฑูริย์ นับเป็นวงที่ขาดไม่ได้ทุกครั้งที่มีงานเทศกาลใหญ่ประจำปีของนครซิดนีย์ ไม่ใช่เพียงเฉพาะคนไทยที่นั่นเท่านั้น แม้แต่ชาวออสเตรเลียยังเป็นแฟนคลับตั้งตารอคอยและมีผู้เข้าร่วมงานกันเนื่องแน่นทุกปีเช่นกัน เพราะลีลาหน้าเวทีของหัวหน้าวงนั้น สุดยอด ฮา

...ศูนย์บริการวิชาการ มศว จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการคอมพิวเตอร์ดนตรี วันที่ 6-8 พ.ค.นี้ เปิดให้คนรักและอยากสร้างงานดนตรีบนคอมพิวเตอร์ได้เข้าร่วม งานนี้มีคนตั้งอาสาเป็นวิทยากรหลายท่าน สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2259-5511 หรือ 0-2649-5059 ไม่เสียค่าใช้จ่ายจะ